

ด่วนที่สุด

ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๒๐



คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. แบบฟอร์มและการส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ
แนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมจากแนวทางและหลักเกณฑ์เดิมในบางประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลยิ่งขึ้น
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ในส่วนของลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอขอเป็นคำขอ
งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ

จังหวัด...

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจะได้พิจารณาในรายละเอียดและนำเสนอแนวทางในการประชุม ก.น.จ. อีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามมติ ก.น.จ. ข้างต้น สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้

๑. จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- ประชุมชี้แจงจังหวัด/กลุ่มจังหวัดผ่านระบบวิดีโอเทป ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ซึ่งจะมุ่งเน้นใน ๔ เรื่อง คือ น้ำ ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยว) ระหว่างกระทรวง กรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เป็นประธาน)

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

- ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ (เฉพาะใน ๔ เรื่อง คือ น้ำ ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยว) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ ก.น.จ. (ทั้งนี้ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งให้กับส่วนราชการ โดยตรงด้วย)

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

- ประชุม ก.น.จ. นัดพิเศษผ่านระบบวิดีโอเทปทางไกล โดยเชิญกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยวมาร่วมประชุมด้วย

๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้ ก.น.จ.

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. แจ้างแบบฟอร์มและการจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว รวมทั้งรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เฉพาะในเรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยว) ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้

๒.๑ การจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว ให้ใช้แบบฟอร์มตามแบบ จ.๑ (สำหรับจังหวัด) และแบบฟอร์มตามแบบ กจ.๑ (สำหรับกลุ่มจังหวัด) โดยให้จัดทำสรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแนบมาพร้อมแบบฟอร์ม จ.๑/ กจ.๑ ด้วย รวมทั้งจัดทำรายการตรวจสอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุม ก.บ.จ./ก.บ.ก. ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒.๒ การจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เฉพาะในเรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยว) ให้ใช้แบบฟอร์มแบบ ๑ และ ๒ และจัดส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงจำนวนแห่งละ ๑ ชุด พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ผ่านการทบทวนแล้ว จำนวน ๑ แผ่น ด้วย

๒.๓ การจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสนอ ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ให้ใช้แบบฟอร์มตามแบบ จ.๒ (สำหรับจังหวัด) และแบบฟอร์มตามแบบ กจ.๒ (สำหรับกลุ่มจังหวัด) และจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุม ก.บ.จ. / ก.บ.ก. ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

๒.๔ ในการจัดส่งเอกสารตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๓ ขอให้จัดส่งไปที่สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อมูลจำนวน ๑ ชุด และสิ่งที่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. (สำนักงาน ก.พ.ร.) จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อมูลจำนวน ๔ ชุด สำหรับเอกสารตามข้อ ๒.๒ ขอให้จัดส่งเฉพาะที่ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. (สำนักงาน ก.พ.ร.) จำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งแนบบันทึกข้อมูล จำนวน ๔ ชุด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักงานเลขานุการ ก.น.จ.

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑